

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๐๒.๕/ว ๐๓๖๙



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบบัญชีรายการประวัติขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพนักงานราชการ
ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๓
เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาเป็นประจำทุกปี นั้น

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้
จังหวัดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล ให้ระบุ
ชื่อเดิมด้วย) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในแต่ละ
ชั้นตรา หากมีการเสนอขอซ้ำ หรือเสนอขอปิดติดต่อกัน ขาดคุณสมบัติในการขอชั้นตรานั้นๆ ให้ตัดรายชื่อออก
และแจ้งเหตุผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเฉพาะราย และกรณีมีผู้มีคุณสมบัติแต่ไม่มีรายชื่อ (ตกสำรวจ)
ให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชนทราบ

๓. ตรวจสอบรายชื่อตามข้อ ๑ และหากพบว่า มีผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง หรือกระทำความผิดอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่าง
การดำเนินคดีอาญาในศาลแม้คดีไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดหุโทษ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือ
ถูกลงโทษทางวินัย (ยกเว้น โทษภาคทัณฑ์) ในปีที่เสนอขอให้ออกรายชื่อขอพระราชทานฯ ไว้ก่อน หรือหากได้
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แล้วภายหลัง ถูกดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งผู้ถึงแก่กรรม

/หรือออกจาก...

หรือออกจากราชการก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้รายงานกรรมการพัฒนาชุมชน พร้อมส่งหลักฐานประกอบด้วย

๔. ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของข้าราชการผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา สำหรับข้าราชการที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔ และให้ผู้ที่มิคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จัดทำบัญชีรายการประวัติขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ส่งให้กรมฯ คนละ ๒ ชุด โดยการลงรายการให้เริ่มต้นตั้งแต่รับราชการครั้งแรกต่อเนื่องกันถึงปัจจุบัน รายละเอียดการลงรายการประวัติและการคำนวณเวลาราชการ ตามตัวอย่างบัญชีรายการประวัติขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อย่างเข้มงวดถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัดและเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมแบบรายการประวัติของผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้กรรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ หากพ้นกำหนดนี้ ให้เสนอขอต่อไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ <http://www.personel.cdd.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กองการเจ้าหน้าที่

โทร.๐-๒๑๔๑-๖๑๘๕

โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๑๔-๑๕





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กองการเจ้าหน้าที่ ๐-๒๑๔๑-๖๑๘๕

ที่ มท ๐๔๐๒.๕/ว ๐๓๒๐

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพนักงานราชการ ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๓ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปี นั้น

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ประจำปี ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ระบุชื่อเดิมด้วย) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในแต่ละชั้นตรา หากมีการเสนอขอซ้ำ หรือเสนอขอปิดติดต่อกัน ขาดคุณสมบัติในการขอชั้นตรานั้นๆ ให้ตัดรายชื่อออก และแจ้งเหตุผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเฉพาะราย และกรณีมีผู้มีคุณสมบัติแต่ไม่มีรายชื่อ (ตกสำรวจ) ให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชนทราบด้วย
๓. ตรวจสอบรายชื่อตามข้อ ๑ และหากพบว่ามีผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือกระทำความผิดอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล แม้คดีไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือถูกลงโทษทางวินัย (ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์) ในปีที่เสนอขอให้รอการขอพระราชทานฯ ไว้ก่อน หรือหากได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แล้วภายหลัง ถูกดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งผู้ถึงแก่กรรมหรือออกจากราชการก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้รายงานกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมส่งหลักฐานประกอบด้วย
๔. ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของข้าราชการผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา สำหรับข้าราชการที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔ และให้ผู้ที่มิคุณสมบัติสมควรเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา จัดทำบัญชีรายการประวัติขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ส่งให้กรมฯ คนละ ๒ ชุด โดยการลงรายการฯ เริ่มต้นตั้งแต่รับราชการครั้งแรกต่อเนื่องกันถึงปัจจุบัน รายละเอียดการลงรายการประวัติและการคำนวณเวลาราชการตามตัวอย่างบัญชีรายการประวัติขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาที่แนบ

ทั้งนี้ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อย่างเข้มงวด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัด และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบรายชื่อคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมแบบรายการประวัติ ของผู้เสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้กรรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ หากพ้นกำหนดนี้ ให้เสนอขอในปีต่อไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ ที่ <http://www.personel.cdd.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

